

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ อาจารย์สุจิตรา อุประคำ
(อนุศาสน์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 15.30-16.00 น.
วันประชุมครู ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสส์

หัวข้อ : ความเป็นผู้นำที่ดี (GOOD LEADER OR LEADERSHIP)

พระวจนะ : 1 ทิโมธี 3 :1-7 “ คุณลักษณะของผู้ปกครองดูแล คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอหฺมาศย์รับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู ไม่มีคํสุรามินเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักรอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่มาเป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น นอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอก มิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมาร ”

เนื้อหา : คริสตจักรประกอบไปด้วย ศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง ได้แก่ผู้ที่ดูแลสิ่งที่อยู่ภายในใจ มัคนายก เป็นผู้ดูแลสิ่งของภายนอก ส่วนสมาชิกก็กระจายออกไปเป็น คณะต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้นำแต่ละคณะ สตรี บุรุษ นักร้อง ถ้ามีผู้นำที่ดี ก็จะนำไปสู่ทางที่ถูกต้อง ส่วนผู้นำที่ไม่ดี ก็จะนำไปสู่หนทางที่ผิด ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นตัวอย่างทั้งในด้าน กาย วาจา และใจ

ผู้นำที่ดี มี 3 ประการคือ

- 1. ต้องมีหัวใจแห่งการรับใช้ (Qualities of a good leader)** ในพระธรรม มัทธิว 20:26... แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใครจะจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย... (Good leaders have a servant's heart)
- 2. ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำ (Good leaders accept responsibilities for their actions)** ในพระธรรม 1 พงศาวดาร 21:8 ... และดาวิดทูลพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่ยิ่งในการที่ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ ข้าแต่พระองค์ ขอทรงให้อภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามาก...
- 3. ต้องรับแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์ (Good leaders keep their eyes on Jesus)** ปรากฏอยู่ในฮีบรู 12: 2... หมายเอาพระเยซูเป็นผู้นำบุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน ...
เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครุงานศาสนกิจ)